
'อั้ม อธิชาติ' ปลูกต้นรัก ยอมรับ 'นัท' สนิทที่สุด
นำเสนอเมื่อ : 26 ก.ย. 2552

อั้ม-อธิชาติ เปิดใจกับทีมข่าวบันเทิงถึงเรื่องผลงานละครน้ำตาลไหม้ รายการดิ ไอดอล ที่หนุ่มอั้มขึ้นแท่นผู้จัด
รวมถึงเรื่องกิ๊กเก่า พิงกี้-สาวิกา และสาวคนสนิทล่าสุด นัท มีเรีย...

 ขยันทำงานจนแทบไม่มีวันพัก อั้ม-อธิชาติ ชุมนานนท ์ยังเวิร์กได้อีก ลุกขึ้นมาเป็นโต้โผผลิตรายการ "ดิ ไอดอล
โปรเจกต์ 1" สร้างเนื้อสร้างตัว ควบคู่ ข่าวปลูก "ต้นรัก" นัท มีเรีย เท็จจริงแค่ไหน "คนดังนั่งคุย"
จัดการซักฟอกมาเรียบร้อยแล้วล่ะ

กระแสน้ำตาลไหม้เป็นอย่างไรบ้าง
 "กระแสดีมาก คนดูบอกว่าชอบ เป็นความรักที่ลุ้นดี เพราะเรื่องนี้ผู้หญิงแต่งงานแล้ว เกิดเหตุการณ์ให้ลุ้น

จะไปแย่งจากแฟนเค้าหรือเปล่า เรื่องนี้เป็นผู้ชายเนี้ยบมาก เป็นผู้ชายไม่ใช่เพลย์บอย ไม่มีแฟน ฐานะดี กลางคืนไปนั่งเลานจ์ของผู้หญิง
เป็นคนขี้เหงา เป็นความรักในรูปแบบเซนสิทีฟ อ่อนไหวมาก" เล่นกับแอฟเรตติ้งดีตลอด เรื่องนี้จะกดดันมั้ย
"เป็นแรงผลักดันอยากทำให้งานออกมาดีกว่าเดิมมากกว่า อยากให้คนดูเยอะๆ ไม่ อยากกดดัน แค่คาดหวังให้คนดูไปเรื่อยๆ"

 คนมองอั้มเป็นพระเอกลูกรักวิก 3 ได้บทดีๆส่งให้ตลอด
 "ไม่นะ นักแสดงของช่องหลายๆคนได้รับบทที่ดีๆเหมือนกัน" คลื่นลูกใหม่เยอะ จะรักษาความเป็นพระเอกแถวหน้ายังไง

"ไม่ได้กังวลตรงนั้น นักแสดงมีเกิดใหม่ และเป็นโอกาสที่ดีของนักแสดง ผมว่าเราได้ร่วมงานกับนักแสดงรุ่นใหม่ๆ
ผมดีใจได้ทำงานกับคนรุ่นใหม่ เราเคยอยู่ตรงจุดนั้นมาก่อน ถ้าจะแข่งคือแข่งกับตัวเองมากกว่า"
ตอนนี้น้องๆยกมือไหว้เป็นพระภูมิหรือยัง อั้ม ปล่อยหัวเราะก๊าก "รู้สึกว่าโอเค ยกมือไหว้ ได้ แต่อย่าเอาพวงมาลัยมาคล้องคอ
เหมือนเป็น ส.ส.ยังไงไม่รู้ช่วงนี้ (หัวเราะ) แต่ไม่ได้ รู้สึกแก่นะ น้องๆ ดิ ไอดอลฯ อายุ 18-20 ยังดีเรายังอยู่ท่ามกลางน้องๆได้โอเค"

 โปรเจกต์ ดิ ไอดอลฯ กลายเป็นป๋าดัน
 "ป๋าดันมั้ย จริงๆผมไม่ได้ดันใครเลยนะ ด้วยรายการเป็นการผลิตนักแสดงให้ช่อง เพียงแต่เป็นงานอีกอย่างหนึ่ง

เราได้ใช้ความสามารถอีกแบบนึง เราต้องเรียนรู้ อะไรเพิ่มขึ้น เราต้องเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่ เช่นงานตรงนี้มีนักแสดงเข้ามา
สิ่งหนึ่งที่ใกล้ตัวเราสามารถถ่ายทอดได้ เราเคยเป็นเหมือนอย่างน้องๆมาก่อน" ปีหน้าจะมีอีกมั้ย "คงต้องดูจากกระแสนิดนึง
เพราะเราตั้งโปรเจกต์วัน เพื่อให้มีโปรเจกต์ทู" กระแสเม้าท์มาบอกว่า อั้มไปยืมตังค์นัทมาลงทุน อั้ม ถึงกับร้องเสียงหลง
"ไม่เกี่ยวข้องกันเลย ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคุณนัทเลย เป็นรายการบริษัทไว้ลายฯ ไม่เคยได้ยินมาก่อน
ผมไม่เคยคุยเรื่องโปรเจกต์นี้กับคุณนัท มีบ้างที่คุณนัทจะแค่ถามว่ารายการเป็นอย่างไรบ้างเท่านั้นเอง เป็นกำลังใจให้เฉยๆ"



ได้ยินว่าเป็นพรีเซ็นเตอร์ตัวใหม่
 "อ๋อครับ โฆษณา กาแฟคั่วบด ดี-เซเว่น พรีเมี่ยม"    ตอนถูกทาบทามตัดสินใจนานมั้ย "ไม่นาน

เพราะเป็นคนชอบดื่มกาแฟอยู่แล้ว ดื่มทุกวัน ถือว่าเป็นโฆษณาตัวแรกของปีนี้ ของปีก่อนหมดสัญญาไปแล้ว" ไม่ค่อยรับเองหรือเปล่า
"แล้วแต่ความเหมาะสมของเค้า และอาจจะด้วยเรื่องภาวะเศรษฐกิจมากกว่า จะได้ยินประโยคนี้บ่อยๆ กับโฆษณาจะเริ่มถ่ายเดือน ต.ค.
ทางดี-เซเว่นอยากนำเสนอความเป็นตัวเราให้มากที่สุด" ฟิตเพื่อเพิ่มความเข้มตามกาแฟ "ไปตากแดดน่ะเหรอ (หัวเราะ)
เค้าอยากได้กาแฟใส่นมมั้งเลยเลือกผม ขาวๆหน่อย"

 ตอนงาน SMS ไทยรัฐ ไม่เห็นคุยกับพิงกี้เลย
 "จริงๆวันนั้นไม่ทันได้ทัก คนเยอะ แต่หลังจากนั้นได้ส่งข้อความทักทาย บีบีคุยกันบ้าง"

เจอกันในที่สาธารณะคุยกันได ้"ได้คุย ยังคุยกันได้ เหมือนเดิม ผมยังเป็นกำลังใจให้น้องเค้า ยังคุยกับน้องได้ไม่มีปัญหาอะไร
วันนั้นคนเยอะไม่ทันได้ทักมากกว่า" แม่กี้ตัดพ้อ พออั้มห่างกับน้องไม่ค่อยโทร.คุยกับแม่ "ไม่ได้ค่อยคุยกับแม่
และไม่มีโอกาสไปเจอ ถ้ามีโอกาสดีๆ เข้าไปหาแม่แน่ๆ หลายวันก่อนได้เจอกัน น้องเค้าไปออกกำลังกายเลยเจอกัน
คุยกันแป๊บนึง ผมกับน้องยังมีความรู้สึกดีๆ ถ้าน้องให้ผมช่วยเหลืออะไรได้ผมก็ยินดี ทำให้ได้เสมอ
คนเราสิ่งที่สำคัญที่สุดคือความรู้สึกดีๆต่อคนนึง ไม่อยากให้มันหายไป"

 ตกเป็นข่าวกับนัท ตอนนี้สนิทอยู่ ในระดับไหน
 แค่พูดถึงนัท ถึงกับ "ร้อน" อั้มถอดเสื้อตัวนอกออกทันที "เป็นคนสนิทที่ผมมีอยู่คนเดียวนะตอนนี้"  

พัฒนาถึงขั้นแฟน "อันนี้ผมไม่สามารถตอบได้ มันเป็นเรื่องอีกคนนึงด้วย แต่ตอนนี้ทุกอย่างผมโอเค กับทุกอย่างที่ผมมี
ในสิ่งที่มีอยู่รอบตัวผม ไม่ว่าจะเป็นงาน คนรอบข้าง แม้แต่คนที่ผมสนิทด้วย" สนิทได้ยังไง "รู้จักกันมาก่อนส่วนตัว
เจอกันตามงาน และชวนทำบุญ บอกบุญ กันบ้าง ช่วงหลังได้รู้จักมากขึ้น"



หลังจากโสดมีเหตุการณ์อะไรถึงได้คุยกันล่ะ
 "ไม่รู้เหมือนกัน อาจจะเป็นเพราะว่าได้ไปทำบุญ เจอกันบ่อย แล้วคนรอบๆข้างรู้จักกันอยู่แล้วเลยใกล้ชิดกัน"

คุยกับนัทไม่ใช่เพราะเหงา ประชดรักใครนะ "ไม่มีเหตุผลอื่นเลย เป็นเพราะความเข้าใจมากกว่า เหตุผลเดียวเลย" มีประเด็นเม้าท์
น่ะ อั้มทำสวีตจุ๊บกันต่อ หน้าแม่นัท "ไม่มีทางอยู่แล้ว ใครจะกล้าไปทำอย่างนั้น แล้วจริงๆในห้องจะมีคุณแม่ มีคุณนัท และน้องคุณนัท อีก
อย่างเป็น รพ. ไม่มีเหตุการณ์แบบนั้นเกิดขึ้นได้ เราสนิทกันในระดับนึง แต่ถ้าไปเยี่ยมคุณแม่นัทก็ไปจริง มีโอกาสก็แวะไปบ้าง"
เจอกันบ่อยมั้ย "มีเจอกันบ้าง"

 บางกระแสมองอั้มหลอกนัทหรือเปล่า
 "คนเรารู้สึกดีๆต่อกัน เราหวังดีกับอีกคนนึง ไม่ได้คิดอะไรเลวร้าย เพราะฉะนั้นเราก็เชื่อว่า ทุกๆอย่างน่าจะดี

เราไม่สามารถบังคับความคิดเห็นของคนอื่นได้ เรารู้ทำอะไรเพื่อใคร มีความตั้งใจแบบไหนแค่นี้เพียงพอแล้ว"
เริ่มมองอนาคตแต่งงาน ไม่ ว่ากับใครก็ตามนะ "มีคิดอยู่แล้ว วันนึงอยากมีคนที่เป็นกำลังใจอยู่ข้างๆเรา คอยดูแลกัน
เพียงแต่ ว่ามันคงเป็นเรื่องของความพร้อม ซึ่งไม่ใช่ แค่เราคนเดียว หมายถึงใครสักคนที่เราจะเจอด้วย
ด้วยความที่เราอยากให้ มันดีที่สุด อยากเจอคนที่เข้าใจเราได้มากที่สุด เราเข้าใจเค้าได้มากที่สุดเช่นกัน โจทย์นี้ฟังเหมือนง่าย
แต่ยากเหมือนกัน"

ฟังความในใจจาก "ผู้ชายปากแดง" ไปแล้ว คราวนี้มาถึงคิว นัท มีเรีย หลังจากพยายามหลบ หลีกเลี่ยง
จนสุดท้ายยอมเปิดใจบ้าง

 ข่าวที่ว่าไปทานข้าวกับอั้มบ่อย
 "ไม่ค่ะ ไม่จริง นัททานข้าวที่บ้านปกติ ไม่ได้ออกไปไหนด้วยกัน นอกจากทำบุญที่บอกไปแล้ว"
 ข่าวว่าอั้มแวะไปเอาของที่บ้านนัท
 "เหรอคะ ก็มีค่ะนานแล้ว บางทีแวะมาแล้วก็เอาของมาฝาก ไม่ได้มีอั้มคนเดียว มีหลายคนค่ะ"
 มีไปเยี่ยมคุณแม่
 "ใช่ค่ะ อย่างที่เคยบอก"



หลังเป็นข่าวมีไปทานข้าว ไปเยี่ยมคุณแม่มั้ย
  "จริงๆไปมาตั้งนานแล้ว รู้จักมานานแล้วหลายปี อาจจะเป็นที่จับตามองมากกว่า จับผสมกันไปมา

จริงๆนัทไม่ได้คิดว่าเป็นเรื่องที่เสียหายอะไร"
 สรุปอั้มจีบนัทรึเปล่า
 "(ยิ้ม) อย่าใช้คำว่าอย่างนั้นเลยเนอะ นัทว่าใครเข้ามาดีเราดีด้วยนะ มันเป็นเรื่องธรรมดา

นัทไม่ได้ปฏิเสธใครทั้งสิ้น ตอนนี้ดีแล้วเป็นเพื่อนกัน"
 จะมีโอกาสเขยิบเป็นมากกว่านี้
 "อย่าเพิ่งไปพูดถึงเรื่องไกลๆ ณ วันนี้มันดีอยู่แล้ว นัทไม่ได้รีบร้อนอะไร".อันนี้เคลียร์กันเองนะจ๊ะ!!



ขอขอบคุณเนื้อหาข่าว คุณภาพดี โดย: หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ


